

## โครงการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2562

ชื่อโครงการ : Perioperative nursing : Quality of care & Quality of life

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล :

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลต่อบริการสุขภาพ การบริการพยาบาลเป็นบริการสุขภาพที่เปรียบเสมือนฐานรากที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศ เป็นบริการที่ให้การดูแลสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีโดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ทั้งในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบสุขภาพ และกระจายตัวอยู่ในสถานบริการสาธารณสุข ทุกระดับทั่วประเทศ (สำนักงานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) ที่ให้บริการพยาบาล โดยการดูแลและการช่วยเหลือบุคคลเมื่อเจ็บป่วย ตลอดจนให้การฟื้นฟู การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการรวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ปัจจุบันปัญหาคุณภาพบริการทำให้เกิดกรณีพยาบาลถูกฟ้องร้อง ซึ่งสาเหตุมาจากพยาบาลและคุณภาพบริการพยาบาลโดยตรง เช่น มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่เพียงพอ ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล ดังนั้นคุณภาพบริการพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพบริการพยาบาล ทั้งคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์กับสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญของคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดอย่างมีความสุข จะส่งผลถึงคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ จึงได้จัดการประชุมสัญจร เรื่อง “Perioperative nursing : Quality of care & Quality of life” วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยผ่าตัด และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัดให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรห้องผ่าตัดให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการผู้ป่วยผ่าตัดกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

